

ที่ นม ๐๐๑๙/๖ ๘๖๐๐



ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  
ถนนมหาดีไทย นม ๓๐๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ๋ง ดอกเด๋ ครั้งที่ ๒ ” ตามโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายงานยอดจำหน่าย จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. ภาพกิจกรรม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา กำหนดดำเนินโครงการ “พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดนครราชสีมา” ภายใต้ชื่องาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ๋ง ดอกเด๋ ครั้งที่ ๒ ” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มช่องทางตลาดอันจะเป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP , หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี , หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน (OTOP Village) , ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนโครงการตลาดประชารัฐ , กลุ่มสัมมาชีพชุมชนและเกษตรกร ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการในการที่จะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าของตนเอง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดงาน “เทศกาลของดีเมืองย่า เมืองน่าเที่ยว ดีเจ๋งดอกเด๋” ครั้งที่ ๒ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬา กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดชุมชนท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว จึงขอสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่จัดแสดงภายในงาน ความละเอียดดังต่อไปนี้

**๑. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนของหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน (OTOP Village) มีผู้ผลิตชุมชนและผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานดังกล่าวทั้งสิ้น จำนวน ๒๑๔ บูท มียอดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น ๑๓,๔๗๑,๙๒๗ บาท ประกอบด้วย**

๑. ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ ๑-๕ ดาว จำนวน ๑๗๓ บูท มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น ๑๒,๕๒๑,๕๕๕ บาท

๒. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน (OTOP Village) จำนวน ๓๒ อำเภอ (บูท) มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น ๖๕๔,๓๗๒ บาท

๓. ตลาดดัดดาต จำนวน ๙ บูท มียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น ๒๙๕,๖๐๐ บาท

/ ๒. การประกวด...

## ๒. การประกวดผัดหมี่ ส้มตำลีลา

โดยหลักเกณฑ์การประกวดเน้นรสชาติของผัดหมี่และส้มตำ รวมทั้งการแต่งกายของผู้แสดง การจัดวางวัสดุอุปกรณ์ และการตกแต่งความสวยงาม รวมถึงความสนุกสนานและการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชมและกองเชียร์ โดยมีทีมทั้งหมดที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ จำนวน ๑๐ ทีม จาก ๕ กลุ่มโซนอำเภอ ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล พร้อมใบประกาศ ซึ่งมีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ ทีมเฉลิมพระเกียรติคำคักคำแม่่น  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ ทีมสตรีศรีพิมายดี้อ อำเภอพิมาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ ทีมแซบละวิก อำเภอหนองบุญมาก

รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ ทีมบัวลายส้มตำลำ  
เพลิน อำเภอบัวลาย และทีมส้มตำลำซิ่ง อำเภอประทาย

## ๓. การประกวด แข่งขันกินขนมจีนประโดก ของดีเมืองย่าโม ดีเจ่นดอกเด่

โดยกติกาในการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับขนมจีนประโดก คนละ ๒ กิโลกรัม พร้อมน้ำยา โดยผู้ที่รับประทานขนมจีนได้ปริมาณมากที่สุด ภายในเวลา ๕ นาที จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน ซึ่งมีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท ได้แก่ อำเภอโชคชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท ได้แก่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ได้แก่ อำเภอเมืองนครราชสีมา

รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๕๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ อำเภอสีดา และอำเภอโนนไทย

## ๔. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ( ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน ๑๘ ปี )

โดยกติกาในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ผู้เข้าร่วมการประกวด รอบแรก ๓๓ คน จะต้องร้องเพลงบังคับ คน ๑ เพลง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณย่าโม หรือเมืองโคราช และคณะกรรมการจะคัดเลือกผู้ประกวดเข้ารอบชิงชนะเลิศ ๑๐ คนสุดท้าย ร้องเพลงอิสระ คนละ ๑ เพลง ซึ่งมีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นางสาวพิชชาพร หอมขุนทด ชื่อเพลง  
คอยพี่ที่พิษณุโลก อำเภอปักธงชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงเบญญาภา ดียิ่ง  
ชื่อเพลง อีโก้เข้ากรุง อำเภอโชคชัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กหญิงณัฐกฤตดา ชื่นพระนาง  
ชื่อเพลง น้ำตานองเพ็ญ อำเภอปักธงชัย

รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๒ รางวัล ได้แก่ นางสาวภิจิรา พุทธา ชื่อเพลง  
ดวงพิศवास อำเภอปักธงชัย และเด็กหญิงกานต์หทัยชนก ขอผลกลาง ชื่อเพลง กรรมกรสอนลูก อำเภอเมืองนครราชสีมา